
sþ. 137. Fyrirspurnir. [114. mál]
I. Til menntamálaráðherra um félagsráðgjöf.

Frá Ragnhildi Helgadóttur.

1. Er fyrirbugað að taka upp kennslu í félagsráðgjöf við Háskóla íslands?
2. Ef svo er, hvað líður undirbúningi námsbrautar í félagsráðgjöf við Háskóla

Íslands?

n. Til dómsmálaráðherra um sölu á lækjum til ölgerðar.

Frá Helga F. Seljan.

Er sala í 'Verslunum á tækjulll og efni til ölgerðar ásamt meðfylgjandi leið-
beiningum um bruggun áfengs öls heimil skv. áfengislögum'?

In. Til landbúnaðarráðherra um lán til íbúðarhúsabygginga bænda.

Frá Helga F. Seljan.

Hvernig er háttað útborgun íbúðarhúsalána til bænda frá Stofnlánadeild
landbúnaðaríns, og í hverju eru greiðsluhættir frábrugðnir þvi, sem er hjá hús-
næðismálastofnun ríkisins?

IV. Til dómsmálaráðherra um mál togarans Henrielte.

Frá Hannibal Valdimarssyni.

1. Hvað hefur gerst i máli belgiska togarans Henr'iette 236 frá Ostende, sem
staðinn var að því á Höfn í Hornafirði 8. okt. s, 1. að vera með of smáriðna
vörpu og enn fremur að hafa klætt poka vörpuunar innan með smáriðnu
nælonneti?

2. Gefur slíkt brot á samningnum við Belgíu um heimild til veiða innan fisk-
veiðilögsögu íslands ekki tilefni til að taka togarann Henriette af skrá yfir
þá belgiska togara, sem hér hafi veiðileyfi, eða heldur þessi lögbrjótur áfram
veiðum hér við land. eins og ekkert hafi i skorist?


